

5. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tiếp tục kiểm tra xử lý các vi phạm về cấp đất; tập trung giải quyết tranh chấp đất đai giữa các địa phương và các khiếu kiện, khiếu nại về đất đai còn tồn đọng; tổ chức tốt các hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái.

6. Triển khai tốt hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7; tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động về Văn hóa, Giáo dục- Đào tạo, Y tế, Thể dục- Thể thao, công tác Dân số- Gia đình và Trẻ em, Lao động- Việc làm, Xóa đói giảm nghèo phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực đã đề ra từ đầu năm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thành Đề án xóa nhà ở dột nát, tạm bợ cho hộ nghèo và dân tộc thiểu số.

7. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nhà nước, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ; giải quyết công việc của công dân và mọi tổ chức kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

8. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng- an ninh; tổ chức diễn tập làng xã chiến đấu và phòng, chống thiên tai đạt kết quả cao; thường xuyên tuần tra bảo đảm an toàn giao thông, phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông đến mức thấp nhất.

9. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của cán bộ và nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân khắc phục mọi khó khăn, hăng hái thi đua lao động, sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát lãng phí nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế- xã hội năm 2007.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

HĐND huyện giao cho UBND huyện chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả những nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch nhà nước trong năm 2007.

Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND huyện khóa IV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCH

Lê Thị Phương Hoa